



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลตากใบ โทร. ๐๗๓-๕๘๑๒๐๐ ต่อ ๑๐๕
ที่ นธ. ๐๐๓๓.๖๐๓/๓๘๘ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๗
ตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ

เรื่องเดิม

ตามกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน MOPH ITA ๒๐๒๓ : THE POWER OF COLLABORATION จุดพลังแห่งความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๕ การป้องกันการรับสินบน ข้อ MOPH ๑๓ หน่วยงานประเมินการดำเนินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗ ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จัดทำประกาศเกณฑ์จริยธรรม ฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดการและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ และการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ โดยนำเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานมาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา ปลุกและปลูกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรมโดยหน่วยงานต้องประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนดในระบบ Google Forms ต่อไป

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน จึงได้จัดทำประกาศ เรื่องเกณฑ์จริยธรรมของกลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน และคุ้มครองผู้บริโภค และได้ประเมินปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ตามระบบ Google Forms เป็นที่เรียบร้อย รายละเอียดดังที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาต่อไป



(นางนภาพรณ วันสุสเซนต์)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

เจ้าหน้าที่พัสดุ


(นายภุชงค์ วงศ์ธีรณัฐ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ